**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

**ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570**

**ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**( ครั้งที่ 2 )**

คํานํา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   
ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดําเนินการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ครั้งที่ 2 ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตามลําดับต่อไป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ( ครั้งที่ 2 ) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2 ) ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมทั้งดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ครั้งที่ 2 ) เป็นรายงานผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอํานาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทราบถึงความก้าวหน้าการดําเนินงาน ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้เป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทําบริการสาธารณะหรือจัดทํากิจกรรมสาธารณะ รวมถึงการยกเลิก โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี /เพิ่มเติม การ ใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณด้วย สํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงต้องนํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 ( ครั้งที่ 2 ) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ไปดําเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของสํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต่อไปตามหน้าที่และอํานาจที่สามารถดําเนินการได้

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 1

ส่วนที่ 1 บทนํา 5

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 5

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 6

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 6

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 11

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 15

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 17

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 17

2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 17

2.1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 17

2.1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 17

2.1.4 ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 24

2.1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 24

2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26

2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 26

2.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 30

2.2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 34

2.2.4 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 37

2.2.5 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล 37

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 39

แผนพัฒนาท้องถิ่น

3.1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 43

3.1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 43

3.1.4 ยุทธศาสตร์ 43

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 43

3.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 43

3.2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 45

3.3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 46

3.3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 52

3.4.1 แผนการดําเนินงานที่ไม่ได้ดำเนินการ 3.4.2 แผนการดำเนินงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 56

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 87

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 89

1

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

---------

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
โดยดําเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกําหนดไว้การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทําให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ว่าจะดําเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต   
จาก”วิสัยทัศน์” ที่กําหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดําเนินการที่ดีจากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ.กําหนดว่า **“..การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี..”** ถือเป็นการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ   
กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หินเหล็กไฟ สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้นั้น พบว่า

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม**

**1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**28**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**2,065,000**...บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จํานวน....**10**....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**1,320,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง จํานวน **10** โครงการจํานวนเงินงบประมาณ....**1,017,728.68** บาท

**2.แผนงานการศึกษา** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566   
 มีจํานวน....**15**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**8,237,000**...บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จํานวน....**9**....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**13,499,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง จํานวน **8** โครงการจํานวนเงินงบประมาณ..**12,883,334**....บาท **จํานวนวัสดุบริการสาธารณะ**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 มีจํานวน..**2**..โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ...**3,200,000**... บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน..2..โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ.**2,900,000**...บาท   
มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**2...**โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ... **2,910,406.07**...บาท

2

**3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**7**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**292,,000**...บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน....**5**....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**1,330,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง จํานวน 4 โครงการจํานวนเงินงบประมาณ....**541,354**....บาท   
**4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 มีจํานวน....2.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**5,069,000**...บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน....1....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**69,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง จํานวน 1 โครงการจํานวนเงินงบประมาณ....**69,000**....บาท

**5.แผนงานสาธารณสุข** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**30**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**1,660,000**...บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน....**4**....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**930,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง จํานวน 3 โครงการจํานวนเงินงบประมาณ....**919,078**....บาท

**6.แผนงานการเกษตร** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566   
มีจํานวน....**4**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**3,280,000**...บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน....-....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...-...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง จํานวน - โครงการจํานวนเงินงบประมาณ....-...บาท

**7.แผนงานเคหะและชุมชน** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี   
พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**1**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**85,000**...บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน....-....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...-...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง จํานวน - โครงการจํานวนเงินงบประมาณ....-...บาท

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**1) แผนงานการเกษตร** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 มีจํานวน...**7**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ....**790,000**... บาทมีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...2...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**70,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง จํานวน...**1**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**47,590**...บาท

**2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี   
พ.ศ. 2566 มีจํานวน....1.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**200,000**...บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน....**1**....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**100,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง   
จํานวน... **-**... โครงการจํานวนเงินงบประมาณ....**-**....บาท

3

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี   
พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**158**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**112,745,200**..บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...**29**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ... **15,232,700**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**23**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**9,213,924**..บาท

**2)แผนงานเคหะและชุมชน** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี

พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**44**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**11,989,000**..บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...**5**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ... **752,,200**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**3**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**195,322.71**..บาท

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**1) แผนงานบริหารงานทั่วไป** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566   
มีจํานวน....**3**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**750,000**..บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...**2**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ... **350,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**1**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**300,000**...บาท

**2) แผนงานเคหะและชุมชน** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566   
มีจํานวน....**1**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**350,000**..บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...**1**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ... **80,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**1**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**80,000**...บาท

**2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**  โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566   
มีจํานวน....**6**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**14,921,000**..บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...**-**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ... **-**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**-**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**-**...บาท

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**1)แผนงานการเกษตร** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566   
มีจํานวน....**9**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**185,000**..บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...**7**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ... **140,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**-**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**-**...บาท

**2)แผนงานเคหะและชุมชน** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เฉพาะประจําปี   
พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**13**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**440,000**..บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...**2**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**90,000**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**1**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**50,000**...บาท

4

**3)แผนงานสาธาณสุข** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เฉพาะประจําปี   
พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**2**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**50,000**..บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...**-**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**-**...บาท มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**-**...โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**-**...บาท

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน** โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี   
พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**13**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**3,280,000**...บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...10.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ....1,020,000...บาท มีการนําไปดําเนินการจริง จํานวน...6..โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 804,511 บาท

**จำนวนครุภัณฑ์บริการสาธารณะ** ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี   
พ.ศ. 2566 มีจํานวน....**3**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ..**80,000**..บาท มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน...**3**.....โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ...**80,000**... บาท  
 มีการนําไปดําเนินการจริงจํานวน...**3**..โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ **74,600** บาท

5

**ส่วนที่ 1 บทนํา**

--------

**1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย  
ไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆครุภัณฑ์ที่จัดทําบริการสาธารณะหรือการจัดทํากิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทําหรือทบทวน การเพิ่มเติม การปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นําไปจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังนี้

1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทําบริการสาธารณะหรือการจัดทํากิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน  
 2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทําบริการสาธารณะหรือการจัดทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร  
 3) ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4) สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

6

**1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆครุภัณฑ์ที่จัดทําบริการสาธารณะหรือจัดทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอํานาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้

3) เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทําบริการสาธารณะหรือการจัดทํากิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทําบริการสาธารณะหรือการจัดทํากิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   
ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณด้วย

**1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

1.3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้   
 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคมพ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดไว้

7

(5.) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดําเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ **สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม**

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กําหนดไว้ใน 14.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทําหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นําไปจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ได้กําหนดไว้ใน** 14.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทําเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

**ได้กําหนดไว้ใน** 14.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดําเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2566 ก็ถือว่าดําเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29

8

**1.3.2 การดําเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จํานวน 11 คนประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคัดเลือก จํานวน 3 คน ได้แก่

(1) นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 กรรมการ

(2) นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 กรรมการ

(3) นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 กรรมการ

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน ประกอบด้วย  
 (1) นายปัญญา กอนใย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 กรรมการ

(2) นางไพรินทร์ เรืองอร่าม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 กรรมการ

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จํานวน 2 คน  
 (1) นายสาวอารียา ขวกเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง กรรมการ  
 (2) นางสิริกร บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน กรรมการ  
4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จํานวน 2 คน ประกอบด้วย   
 (1) นายธงชาติ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 2  
 (2) นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 4   
5) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  
 (1) นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
 (2) นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่  
นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 4

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

**1.3.3 ขั้นตอนการรายงานผล**

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และ ข้อ 30 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
 ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 (กรณีไม่ได้ใช้ข้อ 30 ก็ไม่ต้องลง)มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้

1) ขั้นตอนที่ 1 เสนอผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2566

9

2) ขั้นตอนที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้ประธานสภาได้นําบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ตั้งข้อสังเกตเสนอความเห็น และรับทราบในที่สุด

3) ขั้นตอนที่ 3 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะได้ส่งความเห็นนั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรับทราบ

4) ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับทราบจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อนําผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รับทราบ เพื่อนําไปดําเนินการปรับปรุง แก้ไขวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปทั้งนี้ การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อาจดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2566 ทุกขั้นตอนก็ได้หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2566 ก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรืออาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือภายหลังเดือนธันวาคม 2566 ทั้งนี้ จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

10

**ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ดำเนินการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีและต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

11

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ. 2540 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล  
หินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลเสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ เสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบเสนอภายในเดือนธันวาคม 2566

**1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

**1.4.1 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 2) เครื่องมือ และ3)กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้2) โดยการสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จะดําเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**1.4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ แบบต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้น เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaires)แบบสัมภาษณ์(Interview)และแบบสังเกตการณ์(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป หน้าที่และอํานาจ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น

12

รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่/พื้นที่ดําเนินการจริง (ภาคสนาม) ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1.4.3. แบบที่ใช้สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**   
 1 แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้สําหรับการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะนําไปสู่การทํางาน การดําเนินการในส่วนต่าง ๆ สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการตรวจสอบ/ดําเนินการ | | | มีการดําเนินการ | | | |
| ไม่มีการ  ดําเนินการ | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | ไม่มีการ  ปรับปรุง  ให้ถูกต้อง |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | | |  |  |  |  |
| 1 | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ |  | 🗸 |  |  |
| 1.2 | 1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน |  | 🗸 |  |  |
| 2 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | |  |  |  |  |
| 2.1 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570 |  | 🗸 |  |  |
| 2.2 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1 ครั้ง |  |  |  |  |
| 2.3 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2 ครั้ง |  | 🗸 |  |  |
| 2.4 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3 ครั้ง |  |  |  |  |
| 2.5 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 4 ครั้ง |  |  |  |  |
| 2.6 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า 5 ครั้ง |  | 🗸 |  |  |
| **ส่วนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น** | | |  |  |  |  |
| 3 | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น | |  |  |  |  |
|  | 3.1 | เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตาม กระบวนการ |  | 🗸 |  |  |
|  | 3.2 | การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน |  | 🗸 |  |  |

13

1 แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการตรวจสอบ/ดําเนินการ | | | มีการดําเนินการ | | | |
| ไม่มีการ  ดําเนินการ | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | ไม่มีการ  ปรับปรุง  ให้ถูกต้อง |
| **ส่วนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น** | | |  |  |  |  |
| 4 | การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น | |  |  |  |  |
| 4.1 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 |  | 🗸 |  |  |
| 4.2 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 ครั้ง |  |  |  |  |
| 4.3 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ครั้ง |  |  |  |  |
| 4.4 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ครั้ง |  |  |  |  |
| 4.5 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ครั้ง |  |  |  |  |
| 4.6 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ครั้ง |  |  |  |  |
| 4.7 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า 5 ครั้ง |  | 🗸 |  |  |
| **ส่วนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น** | | |  |  |  |  |
| 5 | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | |  |  |  |  |
| 5.1 | เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ |  | 🗸 |  |  |
| 5.2 | การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน |  | 🗸 |  |  |
| 5.3 | มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน |  | 🗸 |  |  |
| 5.4 | มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |  |  |

14

1 แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการตรวจสอบ/ดําเนินการ | | | มีการดําเนินการ | | | |
| ไม่มีการ  ดําเนินการ | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | ไม่มีการ  ปรับปรุง  ให้ถูกต้อง |
| **ส่วนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)** | | |  |  |  |  |
| 6 | การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | |  |  |  |  |
| 6.1 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะปีพ.ศ. 2566 |  | 🗸 |  |  |
| 6.2 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 ครั้ง |  |  |  |  |
| 6.3 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ครั้ง |  | 🗸 |  |  |
| 6.4 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ครั้ง |  |  |  |  |
| 6.5 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ครั้ง |  |  |  |  |
| 6.6 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5ครั้ง |  |  |  |  |
| 6.7 | ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า 5 ครั้ง |  |  |  |  |
| 6.8 | มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกําหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |  |  |
| 6.9 | มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกําหนดเครื่องมือกําหนดกรอบและแนวทางสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |  |  |
| 6.10 | มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสรุปประมวลผล รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |  |  |
| 6.11 | มีการประชุมให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  ท้องถิ่น |  | 🗸 |  |  |
| 6.12 | มีการประชุมให้คะแนนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |  |  |

15

**1.4.4 บทสรุปการประเมินผลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะดําเนินการ**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประการที่หนึ่งอยู่ภายใต้การกําหนดจุดมุ่งหมายว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประเมินผลไปทําไม ประการที่สอง กําหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่า จะประเมินผลจากอะไร ประการที่สาม จะใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และประการที่สี่จะระมัดระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้  
 1) การสังเกต โดยวิธีการเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ และไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก  
 2) การบันทึกข้อมูล ใช้แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง  
 3) การสัมภาษณ์โดยตั้งเป้าหมาย เตรียมคําถามสําหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย  
 4) แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กําหนดคําตอบไว้ และแบบสอบถามแบบปลายปิดโดยกําหนดคําถามและคําตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า  
 5) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรม อาจเป็นการทดสอบด้วยการเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้ หรือทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

**1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สําคัญคือการนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้   
 1.5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทําบริการสาธารณะและจัดทํากิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 1.5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
 1.5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 1.5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทําให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
 1.5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

16

1.5.6 ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

1.5.7 เป็นเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   
ที่กําหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสําเร็จ

1.5.8 ทําให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ SustainableDevelopment Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําขึ้น

17

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 1) จํานวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**2.1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น**   
 จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กกไฟ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 1) จํานวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จํานวน 509 โครงการ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม จำนวน 89 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 12 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 336 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 9 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จำนวน 14 โครงการ

**2.1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

1.) เป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565  
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 1.การพัฒนาด้านคนและสังคม | 1.แผนงาน  สร้างความเข้มแข็ง  ของชุมชน | 52 | 4,546,050 | 12 | 524,810 | 6 | 252,195 |
| 2.แผนงานการศึกษา | 16 | 11,000,000 | 7 | 10,579,599 | 6 | 10,554,599 |
| 3.แผนงานศาสนา  และนันทนาการ | 9 | 215,000 | 5 | 185,000 | 3 | 125,000 |
| 4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 2,794,300 | 2 | 494,300 | 2 | 471,500 |
| 5.แผนงาน  สาธารณสุข | 3 | 549,000 | 1 | 320,000 | 1 | 320,000 |
| 6.แผนงาน  การเกษตร | 2 | 350,000 | 1 | 120,000 | **0** | **0** |
| 7.แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 380,000 | 2 | 280,000 | 2 | 283,400 |
| **รวม** | | **89** | **19,834,350** | **30** | **12,503,709** | **20** | **12,206,694** |

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม ดังนี้   
 1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 89 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 19,834,350 บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.70 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1.แผนงานการเกษตร | 11 | 880,000 | 3 | **80,000** | 0 | 0 |
| 2.แผนงานศาสนาและนันทนาการ | 9 | 215,000 | 1 | 100,000 | **0** | **0** |
| **รวม** | | **20** | **1,095,000** | **4** | **180,000** | **0** | **0** |

19

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 20 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 1,095,000บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.43 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา | 251 | 208,993,300 | 68 | 27,850,590 | 32 | 14,898,529.93 |
|  | 2.แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 13,006,000 | 3 | 282,840.62 | 3 | 281,875.62 |
|  | 3.แผนงานพาณิชย์ | 13 | 9,620,000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | | **272** | **231,619,300** | **71** | **43,284,521.62** | **35** | **41,556,522.32** |

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ.2565   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

1.) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 272 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 231,619,300 บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.10 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 1,040,000 | 5 | 1,140,000 | 2 | 832,782.55 |
|  | 2.อุตสาหกรรมและการโยธา | 12 | 3,618,000 | **8** | 2,961,664 | **4** | 1,526,000 |
| **รวม** | | **18** | **4,658,000** | **13** | **4,101,664** | **6** | **2,358,782.55** |

20

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ.2565   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้

1.) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 18 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 4,658,000 บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.แผนงานการเกษตร | **9** | 910,000 | 6 | 155,000 | 1 | 50,000 |
|  | 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | **80,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.แผนงานสาธารณสุข | 1 | 25,000 | 1 | 25,000 | 1 | 24,997 |
| 4แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 1,250,000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 350,000 | 1 | 350,000 | 1 | 278,546 |
| **รวม** | | **15** | **2,615,000** | **8** | **530,000** | **3** | **353,543** |

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้   
 1.) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 15 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 2,615,000บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.26 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.การรักษาความ  สงบภายใน | 12 | 2,030,000 | 5 | 200,000 | 1 | 40,850 |
| **รวม** | | 12 | 2,030,000 | 5 | 200,000 | 1 | 40,850 |

21

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้   
 1.) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 12 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 2,030,000บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5

2.1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)   
 2) เป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ ประจําปี พ.ศ. 2565   
ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  การใช้จ่ายเงินสะสม | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 61 | 15,151,091 | 42 | 15,151,091 | 42 | 14,158,294.77 |
| **รวม** | | 61 | 15,151,091 | 42 | 15,151,091 | 42 | 14,158,294.77 |

สรุปผลซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

1) การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จํานวน 42 โครงการ ปรากฏตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปรากฏในตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวนเงินงบประมาณ 15,151,091 บาท

2) จํานวนเงินงบประมาณที่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 42 โครงการ จํานวนเงิน 15,151,091 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้มีการดําเนินจริงในการใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 42 โครงการ เป็นเงินจำนวน 14,158,294.77 บาท

2.1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

22

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 9,000,500 | 3 | 9,000,500 | 3 | 8,370,500 |
| **รวม** | | 3 | 9,000,500 | 3 | 9,000,500 | 3 | 8,370,500 |

สรุปผลซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ ประจําปี พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้  
 1) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จํานวน 3 โครงการ   
ปรากฏตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปรากฏในตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวนเงินงบประมาณ 9,000,500 บาท  
 2) จํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 3 โครงการ จํานวนเงิน 9,000,500บาท ได้มีการดําเนินจริงในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 3 โครงการ   
จำนวนเงิน 8,370,500 บาท

**2.1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)** เป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | รายการใน  ข้อบัญญัติ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน รายการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน รายการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน รายการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 1.แผนงานการศึกษา | 1.ครุภัณฑ์  สำนักงาน | 2 | 99,,800 | 2 | 99,000 | 2 | 99,000 |
| 2.แผนงานการเกษตร | 2.ครุภัณฑ์  การเกษตร | 1 | 35,000 | 1 | 33,000 | 1 | 33,000 |
| 3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3.ครุภัณฑ์อื่นๆ | 2 | 44,000 | 2 | 44,000 | 2 | 44,000 |
| **รวม** | | 5 | 178,800 | 5 | 176,000 | 5 | 176,000 |

23

สรุปผลซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1) รายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จํานวน 5 รายการ ซึ่งปรากฏในตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวนเงินงบประมาณ178,800 บาท 2) จํานวนการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จํานวน ..5... รายการ เป็นเงินงบประมาณ 176,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.43 ของจํานวนรายการทั้งหมดที่ได้นําไปจัดทํา งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ | โครงการในแผน  พัฒนาท้องถิ่น | | รายการใน  การจ่ายขาดเงินสะสม | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน รายการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน รายการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน รายการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| 1.แผนงานการเกษตร | 1.ครุภัณฑ์  การเกษตร | 1 | 91,500 | 1 | 91,500 | 1 | 91,164 |
| **รวม** | | 1 | 91,500 | 1 | 91,500 | 1 | 91,164 |

สรุปผลซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ( จ่ายขาดเงินสะสม ) ดังนี้

1.)รายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จํานวน 1 รายการ ซึ่งปรากฏในตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวนเงินงบประมาณ 91,500 บาท

2) จํานวนการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จํานวน 1 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 91,164 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของจํานวนรายการทั้งหมดที่ได้นําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24

**2.1.4 ผลที่ได้รับจากการดําเนินงาน**

1) เป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี พ.ศ. 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้**  ( KPI ) |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม | 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 2.แผนงานการศึกษา | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 5.แผนงานสาธารณสุข | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 6.แผนงานการเกษตร | ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 7.แผนงานบริหารงานทั่วไป | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1.แผนงานการเกษตร | ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 2.อุตสาหกรรมและการโยธา | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 1.แผนงานการเกษตร | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 3.แผนงานสาธารณสุข | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 4แผนงานเคหะและชุมชน | ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เป็นไปตามตัวชี้วัด |
| 6 | ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.การรักษาความสงบภายใน | เป็นไปตามตัวชี้วัด |

**2.1.5 ปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข**

แสดงให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขที่แสดงให้ เห็นปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข โดยจัดลําดับตามประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **ปัญหา /อุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคนและสังคม | 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ไม่มี | - |
| 2.แผนงานการศึกษา | ไม่มี | - |
| 3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ไม่มี | - |
| 4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ไม่มี | - |
| 5.แผนงานสาธารณสุข | ไม่มี | - |
| 6.แผนงานการเกษตร | ไม่มี | - |
| 7.แผนงานบริหารงานทั่วไป | ไม่มี | - |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1.แผนงานการเกษตร | ไม่มี |  |
| 2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ไม่มี |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | การดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ต่าง ๆ บางโครงการเกิดความล่าช้า เนื่องจากโครงการมีปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินโครงการ เกิดข้อผิดพลาดจากการสำรวจพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างมีการปรับลดปริมาณงานเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของพื้นที่ | ออกสำรวจพื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจนรวมถึงพื้นที่ข้างเคียง |
| 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป | ไม่มี | - |
| 2.อุตสาหกรรมและการโยธา |  | - |
| 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 1.แผนงานการเกษตร | ไม่มี | - |
| 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ไม่มี | - |
| 3.แผนงานสาธารณสุข | ไม่มี | - |
| 4แผนงานเคหะและชุมชน | ไม่มี | - |
| 5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ไม่มี | - |
| 6 | ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.การรักษาความสงบภายใน | ไม่มี | - |

26

**2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**   
 **2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น** จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้  
 1) จํานวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 2) ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 **ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 15.6 ติดตามและประเมินผลยุทธศาตสร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น** ผลเป็นดังนี้

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน

1.3 ยุทธศาสตร์ 20 คะแนน ประกอบด้วย

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580) 5 คะแนน

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน

3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainble Development Goals:SDGs) 5 คะแนน

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน

3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน

3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) 5 คะแนน

3.11 แผนงาน 5 คะแนน

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน )แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 แล้ว ก็ต้องยืนยันตามความเป็นจริง

27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพัฒนา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้   1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร | 20  (5) | 5 |
|  | 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม เช่น การศึกษา เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น   สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก และอื่นๆ | (5) | 5 |
| 1. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (5) | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 2. การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การใช้ จปฐ.ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) | (5) | 3 |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ SGDs(Bottom-up/ Top-down ) | 20  (5) | 5 |
|  | (2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข  ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (5) | 5 |
|  | (3)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  (4)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (5) | 5 |
|  | (5)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Demand(Demand Analysis) Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ | (5) | 4 |
|  | 28 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพัฒนา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.ยุทธศาสตร์  3.1ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580 ) | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20  (5) | 4 |
| 3.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายหรือประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 5 |
| 3.3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนSustainable Development Goals SGDs) | การกำหนดและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SGDs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SGDs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 5 |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 5 |
| 3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | (5) | 5 |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การกำหนดวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | (5) | 5 |
| 3.7วิสัยทัศน์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท็ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 5 |
| 3.8กลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญ ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | (5) | 5 |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร | (5) | 5 |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ( Positioning ) | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | (5) | 5 |
| 3.11แผนงาน | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานอาจจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ | (5) | 5 |
|  | 29 |  |  |
| ประเด็นการพัฒนา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 3.12ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ( พ.ศ.2561-2580 ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | (5) | 4 |
|  | **รวม** | 100 | 95 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คะแนนร้อยละ 95 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้

30

**2.1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น** จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 1.การสรุปสถานการณ์พัฒนา | 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคDemand(Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10  (5) | 4 |
|  | 2)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิคDemand(Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4 |
| 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ( Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ | 10  (5) | 4 |
|  | 2)การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งที่กระทบ (Empact)  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ ( Quartitative )  ที่เกิดจาก1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4 |
| 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหริลักษณะถูกต้อง คงทนถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | (5) | 4 |
|  | ๒) การกำหนดและวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ(lmpact) โครงการที่ดำเนินในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับในรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น |  | 4 |
| ๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา | 1) กำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis )/Global/ Demand/Tread หลักการบูรณาการ (Integration ) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม | 10  (5) | 4 |
|  | ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม | (5) | 5 |
|  | 31 |  |  |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  1)โครงการพัฒนา หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริกสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  2)โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นการพัฒนาอะไรหรือที่จะทำให้มันเกิดขึ้นในอนาคต | 30  (๕) | 5 |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม | (5) | 5 |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ “งบประมาณ” | (5) | 5 |
| ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์การประมาณการราคาจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๒)งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) (๓) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส(Tranaparency) ชัดเจนตรวจสอบได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น | (5) | 5 |
| ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key performance indicators:KPI) ที่สามรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effecttiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดจากสื่งที่ได้รับ ( การคาดการณ์ ความว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้ผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาวฯลฯ | (5) | 5 |
| ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมิณผลระดับความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 5 |
|  | 32 |  |  |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำไปดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | ๓๕  (๕) | 4 |
| ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (๕) | 3 |
| ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือดำเนินการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (๕) | 3 |
| ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือดำเนินการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (๕) | 4 |
| 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (๕) | 4 |
| 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (๕) | 4 |
|  | 33 |  |  |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านบริหารจัดการน้ำ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 3 |
| รวม | 20 หลักเกณฑ์/ ตัวชี้วัด | 100 | 87 |

34

**2.2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

1) การกําหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หินเหล็กไฟ กําหนดไว้ ดังนี้   
 (1) กําหนดกรอบเวลา  
 (2) กําหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 (3) กําหนดความเพียงพอ กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่จริง ในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน   
 (4) กําหนดความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี หรือ 1 ปี วัดได้จากช่องปี งบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 (5) กําหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น  
 (6) กําหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น  
 2) กรอบการดําเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ กําหนดกรอบการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลําดับ | กรอบการดําเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
| 1 | ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | -ธันวาคม 2565  -มกราคม -กุมภาพันธ์2566 |
| 2 | ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา | ทุกไตรมาส |
| 3 | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อดําเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ | -มีนาคม-เมษายน2566  -พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 |
| 4 | หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566ภายในเดือนเมษายน 2566 และเดือนธันวาคม 2566 | -ภายในเดือนเมษายน 2566  ภายในเดือนธันวาคม 2566 |
| 5 | ดําเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  หินเหล็กไฟ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 | ภายในเดือนธันวาคม  2566 หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 |
| 6 | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานที่  เกี่ยวข้องหรือดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสํานัก กอง ฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล  หินเหล็กไฟเพื่อทราบและดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม  2566-กุมภาพันธ์ 2567 |

35

ทั้งนี้ กรอบการดําเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กําหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ก็อาจทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดําเนินงานในภาพรวม ดังกล่าว

3) การกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยรูปแบบการประชุมและ วิธีการปฏิบัติ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลําดับ | กรอบการดําเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
| 1 | จัดเก็บข้อมูลการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดําเนินการและที่ไม่ได้ดําเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  โดยเฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 | ทุก 6 เดือน |
| 2 | ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 | ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
|  | ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจําปี พ.ศ.2566 |
| 3 | ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะ ประจําปี พ.ศ. 2566 | ภายใน 90 วันนับแต่วัน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภ า ย ใ น เ ดื อ น  ธั น ว า คม 2566 |
| 4 | วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กําหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ | ภายในวันที่ 20พฤศจิกายน 2566 |

36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลําดับ | กรอบการดําเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
| 5 | รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สํานัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้น เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการ วิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งขอสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะได้นําเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต่อไป | ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 6 | การรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ | ภายในเดือน  1.เมษายน 2566  2.ธันวาคม 2566 |
| 7 | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ยื่นญัตติต่อสภา) หรือ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอรายงานผลการติดตามและ  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อรับทราบ  และให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ | ภายในเดือน  1.เมษายน 2566  2.ธันวาคม 2566 |
| 8 | สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ สมัยที่....ครั้งที่.....วันที่.........หรือสมัยวิสามัญ............เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2566 | ภายในเดือน  1.เมษายน 2566  2.ธันวาคม 2566  หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์  2567 |
| 9 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมเพื่อ  รับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ภายในเดือน  1.เมษายน 2566  2.ธันวาคม 2566  หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 |
| 10 | สํานัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟดําเนินการ  ปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสํานัก/กอง/ฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อทราบ และดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567 |

37

**2.2.4 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้ จะทําการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน การทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําปี เป็นต้น

2) การสัมภาษณ์อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับ ผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดําเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน   
 3) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หินเหล็กไฟ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีการ บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 4) การสํารวจ สําหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟหมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความ คิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็นหลักฐาน   
 5) เอกสาร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้ วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กําหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**2.2.5 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล** แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูล มีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติ

38

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จํากัดระยะเวลาในการศึกษาทําความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิด หรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.บุคลากรของ อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนําความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 การเขียนตารางนําเสนอข้อมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นั้นมีหลักการที่สําคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นําไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนําเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึง เรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ)และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทําความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนําเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็น ระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน ด้านต่าง ๆ ได้โดยทั่วไปนั้นการนําเสนอข้อมูลในรูปตาราง จําแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดย แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ได้แก่   
 1) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจําแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น   
 2) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจําแนกลักษณะสองลักษณะและ  
 3) ตารางแบบหลายทาง หมายถึง ตารางที่มีการจําแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป แบบหรือตารางสําหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วน ต่าง ๆ นั้น แบ่งการจําแนกการใช้แบบหรือตารางสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 พ.ศ. 2566-2570 ) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  
 1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจ ได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้นด้วยสําหรับแบบที่ใช้จัดทําเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมดกี่ตาราง (อย่าลืมใส่จํานวนจริงด้วย)   
 2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์การจัดทําบริการสาธารณะหรือการจัดทํากิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สําหรับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนํามาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในตัวแบบหรือตารางที่กําหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบ หรือตารางที่กําหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะนําไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กําหนดไว้

39

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น** 3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นดังนี้  
 1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ  
 4.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา 5 คะแนน5.โครงการพัฒนา 30 คะแนน ประกอบด้วย5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน5.3 เป้าหมาย ( ผลผลิตโครงการ ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 35 คะแนน6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5 คะแนน6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 คะแนน6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน

40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้   1. (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ   (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร | 20  (5) | 5 |
|  | (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม เช่น การศึกษา เช่นการศึกษา สาธารณสุข อาญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  (4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก และอื่นๆ | (5) | 5 |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  (6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (5) | 5 |
|  | (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  ( 8 ) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การใช้จปฐ.ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) | (5) | 3 |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  (1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ SGDs(Bottom-up/ Top-down ) | 20  (5) | 5 |

41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|  | (2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข  ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (5) | 5 |
|  | (3)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  (4)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (5) | 5 |
|  | (5)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Demand(Demand Analysis) Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ | (5) | 4 |
| 3.ยุทธศาสตร์  3.1ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580 ) | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 60  (5) | 4 |
| 3.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายหรือประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 5 |
| 3.3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนSustainable Development Goals SGDs) | การกำหนดและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SGDs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SGDs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 5 |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 5 |
| 3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | (5) | 5 |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การกำหนดวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | (5) | 5 |
|  | 42 |  |  |
|  |  |  |  |
| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 3.7วิสัยทัศน์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท็ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 5 |
| 3.8กลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญ ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | (5) | 5 |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร | (5) | 5 |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ( Positioning ) | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | (5) | 5 |
| 3.11แผนงาน | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานอาจจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ | (5) | 5 |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี( พ.ศ.2561-2580 ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | (5) | 4 |
|  | **รวม** | 100 | 95 |

43

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหคะแนนร้อยละ 95.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้

**3.1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 256ข้อ 15.6 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลเป็นดังนี้

1) ด้านกายภาพ ได้แก่ (1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (2) ลักษณะ ภูมิประเทศ (3) ลักษณะภูมิอากาศ (4) ลักษณะของดิน (5) อื่น ๆ (ถ้ามี) แนวทางเบื้ องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ 18.00 คะแนน

**3.1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของการวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ 19.00 คะแนน

**3.1.4 ยุทธศาสตร์**

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ 58.00 คะแนน

**3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**3.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

**การให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น** **ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็นการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | | 10 | 8 |
| 2 | การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | | 10 | 8 |
| 3 | การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | | 5 | 8 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | | 10 | 9 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | |  |  |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
| 5.2 | กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
| 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4 |
| 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |
| 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 |
| 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 5 | 5 |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | 35 |  |
|  | 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | 5 | 4 |
| 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | 5 | 3 |
| 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 3 |
| 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | 5 | 4 |
| 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 4 |
| 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 4 |
| 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านบริหารจัดการน้ำ | 5 | 3 |
|  |  | **รวมคะแนน** | 100 | 87 |

45

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คะแนนร้อยละ 85.00คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้

**3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ 9.00 คะแนน

**3.2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** คะแนนเต็ม 10คะแนน คะแนนที่ได้ 8.00 คะแนน

**3.2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** คะแนนเต็ม 10คะแนน คะแนนที่ได้ 8.00 คะแนน

**3.2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา** คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ 9.00 คะแนน

46

**3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

**1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์**

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) สัมภาษณ์ (interview)ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้กําหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

(1)ชื่อของผู้รับบริการ ชื่อ ....(ไม่ระบุก็ได้/เป็นความพอใจของผู้รับบริการ)....................................

(2) ที่อยู่ของผู้รับบริการ บ้านเลขที่......หมู่ที่........ถนน............อําเภอ ................จังหวัด ...............  
รหัสไปรษณีย์...........หมายเลขโทรศัพท์...............(ผู้รับบริการจะลงข้อมูลใด ๆ ก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องขอให้ลงข้อมูลตําบล/อําเภอ/จังหวัด)

(3) เพศ (5) ระดับการศึกษา (7) อื่น ๆ

(4) อายุ (6) การประกอบอาชีพ

**2) การวัดระดับในแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์**

ในส่วนระดับการวัดคําตอบจากผู้ตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
จะใช้การวัดคําตอบ โดยการจัดทำตารางโครงการวัดความพึงพอใจเป็นรายโครงการ คิดเป็นร้อยละของจำนวนแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลดังนี้

2.1 แบบสอบถามข้อมูล หมู่บ้านละ 20 ชุด 16 หมู่บ้าน จำนวน 320 ชุด

2.2 แบบสอบถามข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบเฉพาะโครงการของแต่ละหมู่บ้าน

การวัดระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 50-59 % น้อยสุด 60-69 % น้อย

70-79 % ปานกลาง 80-89% มาก 90-100% มากสุด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลําดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรมสาธารณะ | การวัดความพึงพอใจ (%) | | | | |
| มากสุด  (5) | มาก  (4) | ปาน  กลาง  (3) | น้อย  (2) | น้อย  สุด  (1) |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ |  | 84.37 |  |  |  |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร |  | 82.81 |  |  |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากกล้วย |  | 83.43 |  |  |  |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรม ในครอบครัว หลักสูตร ทำเสื้อผ้ามัดย้อม |  | 81.25 |  |  |  |

47

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลําดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรมสาธารณะ | การวัดความพึงพอใจ (%) | | | | |
| มากที่สุด  (5) | มาก  (4) | ปาน  กลาง  (3) | น้อย  (2) | น้อย  สุด  (1) |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  ในตำบลหินเหล็กไฟ |  | 83.43 |  |  |  |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ  คนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ | 90.31 |  |  |  |  |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน ส่งเสริมกิจกรรมดูแลตัวเองและการ ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้ดูแลผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน |  | 82.50 |  |  |  |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในบริบท โรงเรียนผู้สูงอายุ |  | 83.12 |  |  |  |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมพัฒนาในการ ปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศึกษา ดูงาน |  | 83.12 |  |  |  |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ  ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ  หัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ |  | 87.50 |  |  |  |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล หินเหล็กไฟ | 90.93 |  |  |  |  |
| 12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน | 90.62 |  |  |  |  |
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการอบรมส่งเสริมการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM | 90.31 |  |  |  |  |

48

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลําดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรมสาธารณะ | การวัดความพึงพอใจ (%) | | | | |
| มากสุด  (5) | มาก  (4) | ปาน  กลาง  (3) | น้อย  (2) | น้อย  สุด  (1) |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 92.18 |  |  |  |  |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน | 90.62 |  |  |  |  |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า แข่งขัน | 90.31 |  |  |  |  |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญ ทางศาสนา | 90.62 |  |  |  |  |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง | 93.75 |  |  |  |  |
| 19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศึกษา ดูงาน | 93.43 |  |  |  |  |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ละ20,000 บาท( 3 โครงการ/หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน | 90.31 |  |  |  |  |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง |  | 82.81 |  |  |  |

49

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลําดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรมสาธารณะ | การวัดความพึงพอใจ (%) | | | | |
| มากสุด  (5) | มาก  (4) | ปาน  กลาง  (3) | น้อย  (2) | น้อย  สุด  (1) |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1  บ้านหนองขอน |  | 85.93 |  |  |  |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างแมงโก้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน |  | 83.43 |  |  |  |
| 24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรังซอยต้นยาง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย |  | 81.23 |  |  |  |
| 25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย |  | 81.87 |  |  |  |
| 26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า |  | 82.81 |  |  |  |
| 27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ที่5บ้านหนองคร้า |  | 83.12 |  |  |  |
| 28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเด่น (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ |  | 82.50 |  |  |  |
| 29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ |  | 84.06 |  |  |  |
| 30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4/4 หมู่ที่ 9  บ้านขอนทอง |  | 81.56 |  |  |  |
| 31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4/7 หมู่ 9  บ้านขอนทอง |  | 81.87 |  |  |  |
| 32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านใจรัก ไม้ใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ |  | 82.18 |  |  |  |
| 33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมแลการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังลาวัลเล่ เดอะวินเทจ- สวนสัตว์ หมู่ที่ 10  หนองขอนใต้ |  | 82.81 |  |  |  |

50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลําดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรมสาธารณะ | การวัดความพึงพอใจ (%) | | | | |
| มากสุด  (5) | มาก  (4) | ปาน  กลาง  (3) | น้อย  (2) | น้อย  สุด  (1) |
| 34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ |  | 81.25 |  |  |  |
| 35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10  บ้านหนองขอนใต้ |  | 83.43 |  |  |  |
| 36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ |  | 81.56 |  |  |  |
| 37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา  หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา |  | 89.06 |  |  |  |
| 38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรอบหนอง  วงเดือน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ |  | 81.56 |  |  |  |
| 39 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14  บ้านหนองสมอ |  | 82.50 |  |  |  |
| 40 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ |  | 82.81 |  |  |  |
| 41 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตประปาภูมิภาค  ซอยหนองเหียง-บ้านมอญ หมู่ที่ 7 |  | 92.81 |  |  |  |
| 42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลัง  โรงเรียน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง |  | 92.18 |  |  |  |
| 43 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้า ซอยผกาทิพย์  หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ |  | 91.56 |  |  |  |
| 44 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  ซอยสุนิสา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ |  | 90.93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลําดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรมสาธารณะ | การวัดความพึงพอใจ (%) | | | | |
| มากสุด  (5) | มาก  (4) | ปาน  กลาง  (3) | น้อย  (2) | น้อย  สุด  (1) |
| 45 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | แผนงานบริหารงานทั่วไป | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ  ทะเบียนทรัพย์สิน |  | 87.50 |  |  |  |
| 46 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | แผนงานเคหะ  และชุมชน | บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รถบรรทุกขยะมูลฝอย |  | 80.31 |  |  |  |
| 47 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน  ครัวเรือน |  | 80.93 |  |  |  |
| 48 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ |  | 84.37 |  |  |  |
| 49 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร.  ประจำเดือน |  | 83.75 |  |  |  |
| 50 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. |  | 87.50 |  |  |  |
| 51 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน |  | 90.62 |  |  |  |
| 52 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการแก้ไขขาดแคลนน้ำและไฟป่า  ของ อบต.หินเหล็กไฟ |  | 87.81 |  |  |  |

52

**3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

1) ผู้ให้ข้อมูลจากการวัดความพึงพอใจของการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดผลได้ดังนี้

**(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม**

มีทั้งหมด 7 แผนงาน ได้แก่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษา และแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานสาธารณสุข แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน วัดความพึงพอใจทุกโครงการที่ได้ดำเนินการ เฉลี่ยร้อยละ87.49

**(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

มีทั้งหมด 2 แผนงาน ได้แก่แผนงานการเกษตร แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ วัดความพึงพอใจทุกโครงการที่ได้ดำเนินการ เฉลี่ยร้อยละ 82.18

**(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

มีทั้งหมด 2 แผนงานได้แก่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาแผนงานเคหะและชุมชนวัดความพึงพอใจทุกโครงการที่ได้ดำเนินการ เฉลี่ยร้อยละ 84.47

**(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

มีทั้งหมด 3 แผนงาน ได้แก่แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัดความพึงพอใจทุกโครงการที่ได้ดำเนินการ เฉลี่ยร้อยละ 83.90

**(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

มีทั้งหมด 3 แผนงาน ได้แก่แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุขวัดความพึงพอใจทุกโครงการที่ได้ดำเนินการ เฉลี่ยร้อยละ 80.93

**(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

มีทั้งหมด 1 แผนงาน ได้แก่แผนงานการรักษาความสงบภายใน วัดความพึงพอใจทุกโครงการที่ได้ดำเนินการ   
เฉลี่ยร้อยละ 88.90

3.4.1แผนการดําเนินงาน 1) แผนการดําเนินงานที่เกิดจากโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ไม่ดําเนินการได้ตามที่กําหนดไว้ไม่สามารถดําเนินการได้และแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้ ตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ  (ระยะเวลา) | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียม ความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | 10,000 | 10,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |

53

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ  (ระยะเวลา) | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ | 50,000 | 50,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปนิธานศาสตราจารย์  ดร.พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี | 150,000 | 110,000 | โอนงบประมาณให้กองการศึกษา | - | - |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืช ที่เหมาะสม | 20,000 | 20,000 | โอนลดเพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | - | - |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | แผนงานศาสนาและนันทนาการ | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 200,000 | 100,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองไทย หมู่ที่ 7  บ้านหนองเหียง | 460,900 | 460,900 | ยกเลิก  มีปัญหาเรื่องแนวเขต | - | - |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยตาเปลี่ยน หมู่ที่ 7 | 300,000 | 166,048 | โอนลด  ครั้งที่ 10  133,952 | - | - |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4บ้านหนองตะเภา | 20,000 | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - |

54

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ  (ระยะเวลา) | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยพาเพลิน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ | 300,000 | 126,240 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | แผนงานบริหารงานทั่วไป | โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา ทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติ งานของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 400,000 | 50,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ อินทรีย์ในครัวเรือน | 30,000 | 30,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5,000 | 5,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | 10,000 | 10,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขพื้นที่ ตำบลหินเหล็กไฟ | 50,000 | 40,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคนเอาถ่าน | 15,000 | 15,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ | 20,000 | 20,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
|  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ  (ระยะเวลา) | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี  ( อพ.สธ.สถ. ) | 10,000 | 10,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการสวนสาธารณะ  /สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 40,000 | 30,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ  บรรเทาสาธารณภัยประจำปี | 50,000 | 40,000 | โอนลดงบประมาณ | - | - |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร.  รุ่นที่ 3 หลักสูตรจัดตั้ง | 200,000 | 60,000 | โอนลด  งบประมาณ | - | - |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกอบรมเพิ่ม  ความรู้และประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงานด้าน  การระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 30,000 | 60,000 | โอนลด  งบประมาณ | - | - |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกอบรมจิตอาสพระราชทาน 904 | 100,000 | 60,000 | โอนลด  งบประมาณ | - | - |

56

**3.4.2 แผนการดําเนินงาน** ในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม   
งานต่าง ๆ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ | 30,000 | พ.ย.2565  ก.ค.2566 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร | 20,000 | ม.ค-มี.ค.2566 |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากกล้วย | 30,000 | ธ.ค.2565 |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรม ในครอบครัว หลักสูตร ทำเสื้อผ้ามัดย้อม | 30,000 | พ.ค.2566 |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  ในตำบลหินเหล็กไฟ | 30,000 | มี.ค.2566 |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบล  หินเหล็กไฟ | 130,000 | ต.ค.2565-  ก.ย.2566 |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน ส่งเสริมกิจกรรมดูแลตัวเองและการ ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้ดูแลผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน | 500,000 | ธ.ค.65-ก.พ.66 |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในบริบท โรงเรียนผู้สูงอายุ | 200,000 | ต.ค.65-ก.ค.66 |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมพัฒนาในการ ปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศึกษา ดูงาน | 300,000 | ต.ค.65-ก.ค.66 |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ  ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ  หัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ | 50,000 | ต.ค.2565 |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียม ความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | 10,000 | ก.พ.66-มี.ค.2566 |

57

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล หินเหล็กไฟ | 10,000 | ม.ค-ก.พ.2566  มิ.ย.-ก.ค.2566 |
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน | 20,000 | มิ.ย.-ก.ค.2566 |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการอบรมส่งเสริมการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM | 5,000 | พ.ค.-มิ.ย.2566 |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา | 1,700,000 | ต.ค.-ธ.ค.2565  ก.พ.-มิ.ย.2566 |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน  6 โรงเรียน | 5,700,000 | พ.ค.-มิ.ย.2566 |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ | 50,000 | ก.ค.-ส.ค.2566 |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า แข่งขัน | 500,000 | ธ.ค.65-ก.พ.66 |
| 19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญ ทางศาสนา | 20,000 | มี.ค.,พ.ค., ก.ค.2566 |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณีไทย | 10,000 | เม.ย.2566 |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง | 750,000 | พ.ย.2566 |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี | 110,000 | ต.ค.-ธ.ค.2565 |

58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศึกษา ดูงาน | 200,000 | ธ.ค.2565-  ม.ค.2566 |
| 24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ละ20,000 บาท  ( 3 โครงการ/หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน | 320,000 | มี.ค.-ก.ย.2566 |
| 25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง | 50,000 | ม.ค.2566 |
| 26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม | 20,000 | มี.ค.2566 |
| 27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | แผนงานศาสนาและนันทนาการ | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 100,000 | ก.พ.2566  เม.ย.2566 |
| 28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านมอญ – หนองเหียงล่าง  หมู่ที่ 1 | 1,431,900 | ม.ค.2566 |
| 29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1บ้านหนองขอน | 360,000 | มี.ค.2566 |
| 30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างแมงโก้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน | 498,000 | พ.ย.-ธ.ค.2565 |
| 31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองรี หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ | 1,313,000 | ม.ค.-ก.พ.2566 |
| 32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรังซอยต้นยาง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย | 199,800 | ก.พ.-มี.ค.2566 |
| 33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 3  บ้านหนองนกน้อย | 498,000 | มี.ค.-เม.ย. 2566 |
| 34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า | 498,700 | มี.ค.-เม.ย.2566 |
| 35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่5บ้านหนองคร้า | 494,400 | มี.ค.-เม.ย.2566 |

59

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเด่น (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ | 498,000 | เม.ย.-พ.ค.2566 |
| 37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ | 401,000 | มี.ค.2566 |
| 38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองไทย หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง | 460,900 | พ.ย.-ธ.ค.2565 |
| 39 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4/4 หมู่ที่ 9บ้านขอนทอง | 499,000 | ธ.ค.2565-ม.ค.2566 |
| 40 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4/7 หมู่ 9 บ้านขอนทอง | 359,900 | ม.ค.-ก.พ.2566 |
| 41 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านใจรัก ไม้ใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ | 359,900 | ม.ค.-ก.พ.2566 |
| 42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังลาวัลเล่ เดอะวินเทจ- สวนสัตว์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ | 433,900 | ม.ค.-ก.พ.2566 |
| 43 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ | 145,000 | ก.พ.2566 |
| 44 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10  บ้านหนองขอนใต้ | 357,000 | ก.พ.-มี.ค.2566 |
| 45 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ | 499,800 | ก.พ.-มี.ค.2566 |
| 46 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย  (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่12  บ้านสามพันนาม | 497,000 | พ.ค.-มิ.ย.2566 |
| 47 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา  หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา | 499,500 | พ.ค.-มิ.ย.2566 |
| 48 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรอบหนอง  วงเดือน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ | 280,700 | ม.ค.-ก.พ.2566 |
| 49 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14  บ้านหนองสมอ | 364,600 | ก.พ.-มี.ค.2566 |
| 50 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.  พร้อมบ่อพัก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก  ซอยพูนสุข หมู่ที่ 15 | 857,600 | มี.ค.-เม.ย.2566 |

60

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 51 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ | 142,000 | เม.ย.-พ.ค.2566 |
| 52 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  และฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านป้าชูถึง  บ้านสระจ่าสำเนียง หมู่ที่ 16 | 499,500 | มี.ค.-เม.ย.2566 |
| 53 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø6 นิ้ว พร้อม  ติดตั้งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์  ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 | 1,242,900 | ก.พ.-มี.ค.2566 |
| 54 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ บริเวณศาลา อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองคร้า | 880,700 | ก.พ.-มี.ค.2566 |
| 55 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ขยายเขตประปาภูมิภาค  ซอยหนองเหียง-บ้านมอญ หมู่ที่ 7 | 360,000 | ม.ค.2566 |
| 56 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ขยายเขตประปาภูมิภาค  ซอยตาเปลี่ยน หมู่ที่ 7 | 300,000 | ม.ค.2566 |
| 57 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหนองหมี  หมู่ที่ 4บ้านหนองตะเภา | 20,000 | ม.ค.2566 |
| 58 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลัง  โรงเรียน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง | 320,000 | ม.ค.2566 |
| 59 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  ซอยสุนิสา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ | 59,600 | ม.ค.2566 |
| 60 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้า ซอยผกาทิพย์  หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ | 59,600 | ม.ค.2566 |
| 61 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้า ซอยพาเพลิน  หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ | 300,000 | ม.ค.2566 |

61

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 62 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | แผนงานบริหารงานทั่วไป | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ  ทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000 | ต.ค.2565-ก.ย.2566 |
| 63 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | แผนงานบริหารงานทั่วไป | โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติ งานของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 50,000 | ม.ค.2566 |
| 64 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | แผนงานเคหะ  และชุมชน | บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รถบรรทุกขยะมูลฝอย | 80,000 | ม.ค.2566 |
| 65 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ อินทรีย์ในครัวเรือน | 30,000 | มี.ค.2566 |
| 66 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ | 5,000 | ก.ค.2566 |
| 67 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ | 10,000 | ก.ค.2566 |
| 68 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ ตำบลหินเหล็กไฟ | 40,000 | เม.ย.2566 |
| 69 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม  คนเอาถ่าน | 15,000 | เม.ย.2566 |
| 70 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ | 20,000 | ส.ค.2566 |
| 71 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี ( อพ.สธ.สถ. ) | 10,000 | มิ.ย.2566 |
| 72 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อม  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส  มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 30,000 | มิ.ย.2566 |

62

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 73 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน  ครัวเรือน | 50,000 | ก.พ.-ส.ค.2566 |
| 74 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ | 50,000 | ธ.ค.2565  ม.ค.2566  เม.ย.2566 |
| 75 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ  บรรเทาสาธารณภัยประจำปี | 40,000 | ก.พ.2566 |
| 76 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  อปพร. รุ่นที่ 3 หลักสูตรจัดตั้ง | 60,000 | มิ.ย.-ก.ค.2566 |
| 77 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร.  ประจำเดือน | 30,000 | ต.ค.2565-  ก.ย.2566 |
| 78 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน  การระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา  ธารณภัย | 30,000 | ก.พ.2566 |
| 79 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. | 200,000 | ต.ค.2565-  ก.ย.2566 |
| 80 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกอบรมจิตอาสา  พระราชทาน 904 | 60,000 | ก.พ.2566 |
| 81 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน | 200,000 | ก.พ.-เมษายน 2566 |
| 82 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการแก้ไขขาดแคลนน้ำและไฟป่า  ของ อบต.หินเหล็กไฟ | 20,000 | ม.ค.2566 |

63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 83 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บน 1358 | 450,000 | ม.ค.2566 |
|  |  |  |  |  |  |

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีลักษณะครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **ประเภทครุภัณฑ์**  **บริการสาธารณะ** | **รายการครุภัณฑ์**  **บริการสาธารณะ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 3 อัน | 37,500 | ธ.ค.2565 |
| 2 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อเทปวัดระยะทาง  จำนวน 3 อัน | 10,500 | ธ.ค.2565 |
| 3 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน  จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | ธ.ค.2565 |
| 4 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม  เสา ติดตั้งบริเวณสนามกีฬาศาลา  อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 | 180,000 | เม.ย.2566 |
| 5 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ  ขนาด 6.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | 30,000 | ม.ค.2566 |
| 6 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยา 3 สูบ  ขนาด 1 นิ้ว | 20,000 | ม.ค.2566 |
| 7 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสายสะพายหลัง 4 จังหวะ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 2 ตัว | 30,000 | ม.ค.2566 |

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีลักษณะวัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **ประเภทวัสดุ**  **บริการสาธารณะ** | **รายการวัสดุ**  **บริการสาธารณะ** | **งบประมาณ** | **ห้วงระยะเวลา**  **ดำเนินการ** |
| 1 | แผนงานการศึกษา | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ( สพฐ ) | 2,400,000 | พ.ย.2565-  ก.ย.2566 |
| 2 | แผนงานการศึกษา | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | (2) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็ก  เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  อบต.หินเหล็กไฟ | 500,000 | พ.ย.2565-  ก.ย.2566 |

64

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/  งานต่าง ๆ | งบประมาณ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ | 30,000 | 30,000 | 21,500 | พ.ย.2565 | ไม่มี |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ม.ค 2566 | ไม่มี |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากกล้วย | 30,000 | 30,000 | 24,000 | ธ.ค.2565 | ไม่มี |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรม ในครอบครัว หลักสูตร  ทำเสื้อผ้ามัดย้อม | 30,000 | 30,000 | 17,900 | พ.ค.2566 | ไม่มี |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการพัฒนศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ | 100,000 | 30,000 | 17,200 | มี.ค.2566 | ไม่มี |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบล  หินเหล็กไฟ | 200,000 | 130,000 | 116,741.35 | ต.ค.2565-  ก.ย.2566 | ไม่มี |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน ส่งเสริมกิจกรรมดูแลตัวเองและการ ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้ดูแลผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | 500,000 | 500,000 | 550,000 | ส.ค.2566 | ไม่มี |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท โรงเรียนผู้สูงอายุ | 200,000 | 200,000 | 198,687.33 | ต.ค.65-ก.ค.66 | ไม่มี |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ต.ค.65-ก.ค.66 | ไม่มี |

65

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/  งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการฝึกอบรมพัฒนาในกาปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคและ  ทัศนศึกษา ดูงาน | 400,000 | 300,000 | 1,700 | ต.ค.2565 | ไม่มี |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | เงินอุดหนุนส่วนราชการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน | 2,500,000 | 5,700,000 | 6,258,703 | ก.พ.66-มี.ค.2566 | ไม่มี |
| 12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียม ความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย | 10,000 | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ | 20,000 | 10,000 | 10,000 | มิ.ย.-ก.ค.2566 | ไม่มี |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน | 50,000 | 20,000 | 6,943 | พ.ค.-มิ.ย.2566 | ไม่มี |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการอบรมส่งเสริมการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM | 15,000 | 5,000 | 4,925 | ต.ค.-ธ.ค.2565  ก.พ.-มิ.ย.2566 | ไม่มี |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,700,000 | 2,023,000 | 1,995,414 | พ.ค.-มิ.ย.2566 | ไม่มี |

66

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรกองการศึกษาฯ | 1,000 | 1,000 | 625 | ก.ค.-ส.ค.2566 | ไม่มี |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน | 45,000 | 30,000 | 19,160 | ธ.ค.65-ก.พ.66 | ไม่มี |
| 19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศึกษา | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,500,000 | 5,700,000 | 4,587,564 | มี.ค.,พ.ค., ก.ค.2566 | ไม่มี |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานอุตสาหกรรมและ  การโยธา | ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน | 69,000 | 69,000 | 69,000 | เม.ย.2566 | ไม่มี |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ | 50,000 | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า แข่งขัน | 100,000 | 150,000 | 148,291 | ต.ค.-ธ.ค.2565 | ไม่มี |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญ ทางศาสนา | 20,000 | 20,000 | 13,078 | ธ.ค.2565-  ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และ ส่งเสริมประเพณีไทย  (สงกรานต์) | 15,000 | 10,000 | ไม่ใช้งบประมาณ | มี.ค.-ก.ย.2566 | ไม่มี |

67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง | 100,000 | 750,000 | 379,985 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปนิธานศาสตราจารย์  ดร.พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี | 150,000 | 110,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศึกษา  ดูงาน | 400,000 | 200,000 | 200,000 | ก.พ.2566  เม.ย.2566 | ไม่มี |
| 28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ละ20,000 บาท  ( 3 โครงการ/หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | โครงการป้องกัน  และควบคุมโรคไข้เลือดออก | 300,000 | 300,000 | 399,078 | มี.ค.2566 | ไม่มี |

68

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง | 100,000 | 50,000 | 47,590 | พ.ย.-ธ.ค.2565 | ไม่มี |
| 31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืช ที่เหมาะสม | 20,000 | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | แผนงานศาสนาและนันทนาการ | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 200,000 | 100,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ 1บ้านหนองขอน | 360,000 | 360,000 | 302,000 | 2มี.ค.-25เม.ย. 2566 | ไม่มี |
| 34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างแมงโก้ หมู่ 1 บ้านหนองขอน | 581,700 | 498,000 | 496,700 | 2มี.ค.-27เม.ย.2566 | ไม่มี |
| 35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรังซอยต้นยาง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย | 1,150,000 | 199,800 | 191,566.88 | 2มี.ค.-18เม.ย.2566 | ไม่มี |
| 36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย | 731,600 | 498,000 | 495,000 | 26เม.ย.-พ.ค.2566 | ไม่มี |

69

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า | 3,472,000 | 498,700 | 498,000 | มี.ค.2566 | ไม่มี |
| 38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่5  บ้านหนองคร้า | 4,960,000 | 494,000 | 489,000 | พ.ย.-ธ.ค.2565 | ไม่มี |
| 39 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเด่น (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ | 607,400 | 498,000 | 492,000 | ธ.ค.2565-ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 40 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ | 401,000 | 401,000 | 346,305.39 | ม.ค.-ก.พ.2566 | ไม่มี |
| 41 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองไทย หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง | 460,900 | 460,900 | - | ม.ค.-ก.พ.2566 | ยกเลิก  มีปัญหาเรื่องแนวเขต |
| 42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4/4 หมู่ 9 บ้านขอนทอง | 1,307,200 | 499,000 | 498,500 | ม.ค.-ก.พ.2566 | ไม่มี |
| 43 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4/7 หมู่ 9 บ้านขอนทอง | 696,000 | 498,000 | 359,900 | ก.พ.2566 | ไม่มี |

70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 44 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านใจรัก ไม้ใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ | 359,900 | 359,900 | 272,000 | ก.พ.-มี.ค.2566 | ไม่มี |
| 45 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังลาวัลเล่ เดอะวินเทจ- สวนสัตว์ หมู่ที่ 10  บ้านหนองขอนใต้ | 433,900 | 433,900 | 433,500 | ก.พ.-มี.ค.2566 | ไม่มี |
| 46 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่10 บ้านหนองขอนใต้ | 145,300 | 145,000 | 114,000 | พ.ค.-มิ.ย.2566 | ไม่มี |
| 47 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10บ้านหนองขอนใต้ | 357,000 | 357,000 | 302,000 | พ.ค.-มิ.ย.2566 | ไม่มี |
| 48 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ | 1,517,500 | 499,800 | 498,000 | ม.ค.-ก.พ.2566 | ไม่มี |
| 49 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม - หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 | 2,663,200 | 497,000 | 497,000 | ก.พ.-มี.ค.2566 | ไม่มี |
| 50 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนาหมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา | 499,500 | 499,500 | 449,000 | มี.ค.-เม.ย.2566 | ไม่มี |
| 51 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรอบหนองวงเดือน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ | 208,700 | 280,700 | 280,500 | เม.ย.-พ.ค.2566 | ไม่มี |
| 52 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่14บ้านหนองสมอ | 364,600 | 364,600 | 364,000 | มี.ค.-เม.ย.2566 | ไม่มี |

71

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 53 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และฝาปิดตะแกรงเหล็กซอยพูนสุข หมู่ที่ 15 | 857,600 | 857,600 | 699,500 | ก.พ.-มี.ค.2566 | ไม่มี |
| 54 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 15บ้านหนองขอนเหนือ | 522,700 | 142,000 | 142,000 | ก.พ.-มี.ค.2566 | ไม่มี |
| 55 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านป้าชูถึง สระจ่าสำเนียง หมู่ที่ 16 | 3,662,800 | 499,500 | 499,500 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 56 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ขยายเขตประปาภูมิภาคซอยหนองเหียง-บ้านมอญ หมู่ 7 | 360,000 | 360,000 | 493,952 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 57 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ขยายเขตประปาภูมิภาค  ซอยตาเปลี่ยน หมู่ที่ 7 | 300,000 | 166,048 | โอนลด  ครั้งที่ 10  133,952 | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 58 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4บ้านหนองตะเภา | 20,000 | 20,000 | โอนลดงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 59 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลังโรงเรียน  หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง | 530,000 | 320,000 | 95,123.82 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 60 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยสุนิสา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ | 89,400 | 64,600 | 64,041.23 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 61 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้า ซอยผกาทิพย์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ | 59,600 | 59,600 | 36,157.66 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 62 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานเคหะและชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยพาเพลิน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ | 300,000 | 126,240 | โอนลดงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการ | - |

72

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ใข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 63 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | แผนงานบริหารงานทั่วไป | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ต.ค.2565-ก.ย.2566 | ไม่มี |
| 64 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | แผนงานบริหารงานทั่วไป | โครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา ทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติ งานของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ | 400,000 | 50,000 |  | ไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 65 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | แผนงานเคหะ  และชุมชน | บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รถบรรทุกขยะมูลฝอย | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 66 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ อินทรีย์ในครัวเรือน | 30,000 | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 67 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง  มาจากพระราชดำริ | 5,000 | 5,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 68 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการ  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | 10,000 | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 69 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะในเขพื้นที่ ตำบลหินเหล็กไฟ | 50,000 | 40,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 70 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคนเอาถ่าน | 15,000 | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |

73

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 71 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ | 20,000 | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 72 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี  ( อพ.สธ.สถ. ) | 10,000 | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 73 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการสวนสาธารณะ  /สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 40,000 | 30,000 | - | ไม่ได้  ดำเนิน  การ | - |
| 74 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน  ครัวเรือน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ธ.ค.2565  ม.ค.2566  เม.ย.2566 | ไม่มี |
| 75 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ | 50,000 | 50,000 | 48,440 | ก.พ.2566 | ไม่มี |
| 76 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ  บรรเทาสาธารณภัยประจำปี | 50,000 | 40,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 77 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร.  รุ่นที่ 3 หลักสูตรจัดตั้ง | 200,000 | 60,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 78 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร.  ประจำเดือน | 50,000 | 30,000 | 4,500 | ก.พ.2566 | ไม่มี |

74

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม/  งานต่าง ๆ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 79 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน  การระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา  ธารณภัย | 30,000 | 60,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 80 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. | 200,000 | 200,000 | 175,148.65 | ก.พ.2566 | ไม่มี |
| 81 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 | 100,000 | 60,000 | - | ไม่ได้ดำเนิน  การ | - |
| 82 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน | 1,000,000 | 200,000 | 239,520 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 83 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการแก้ไขขาดแคลนน้ำและไฟป่า  ของ อบต.หินเหล็กไฟ | 300,000 | 20,000 | 19,902 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 84 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บน 1358 | 500,000 | 300,000 | 317,000 | ม.ค.2566 | ไม่มี |

75

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์  บริการสาธารณะ | รายการครุภัณฑ์  บริการสาธารณะ | งบประมาณ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อล้อวัดระยะทาง  จำนวน 3 อัน | 37,500 | 37,500 | 37,500 | ธ.ค.2565 | ไม่มี |
| 2 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อเทปวัดระยะทาง  จำนวน 3 อัน | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ธ.ค.2565 | ไม่มี |
| 3 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน  จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ธ.ค.2565 | ไม่มี |
| 4 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ติดตั้งบริเวณสนามกีฬาศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | เม.ย.2566 | ไม่มี |
| 5 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน4 จังหวะขนาด 6.5 แรงม้า  จำนวน 2 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | 28,000 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 6 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยา 3 สูบ ขนาด 1 นิ้ว | 20,000 | 20,000 | 18,600 | ม.ค.2566 | ไม่มี |
| 7 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสายสะพายหลัง 4 จังหวะ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 2 ตัว | 30,000 | 30,000 | 28,000 | ม.ค.2566 | ไม่มี |

**วัสดุบริการสาธารณะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | ประเภทวัสดุ  บริการสาธารณะ | รายการวัสดุ  บริการสาธารณะ | งบประมาณ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย | เริ่ม/สิ้นสุด  โครงการ | ปัญหา/  อุปสรรค |
| 1 | แผนงานการศึกษา | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) | 2,500,000  (เงินอุดหนุนทั่วไป)  100,000  ( งบ อบต. ) | 2,400,000 | 2,473,014.47 | พ.ย.2565-  ก.ย.2566 | ไม่มี |
| 2 | แผนงานการศึกษา | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | (2) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  อบต.หินเหล็กไฟ | 550,000  (เงินอุดหนุนทั่วไป)  50,000  ( งบ อบต.) | 500,000 | 438,391.60 | พ.ย.2565-  ก.ย.2566 | ไม่มี |

76

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 จํานวน 47 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 20,612,000บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.41 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 18 | 2,065,000 | 10 | 1,320,000 | 10 | 1,017,728.68 |
| 2.แผนงานการศึกษา | 12 | 8,237,500 | 9 | 13,499,000 | 8 | 12,883,334 |
| 3.แผนงานศาสนาและนันทนาการ | 5 | 292,000 | 5 | 1,330,000 | 5 | 541,354 |
| 4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 5,069,000 | 1 | 69,000 | 1 | 69,000 |
| 5.แผนงานสาธารณสุข | 8 | 1,660,000 | 4 | 930,000 | 3 | 919,078 |
| 6.แผนงานการเกษตร | 2 | 3,280,000 | - | - | - | - |
| 7.แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 8,500 | - | - | - | - |
| **รวม** | | **48** | **20,612,000** | **29** | **16,798,000** | **27** | **15,430,494.68** |

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 จํานวน 8 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 990,000บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1.แผนงานการเกษตร | 7 | 790,000 | 2 | 70,000 | 1 | 47,590 |
| 2.แผนงานศาสนาและนันทนาการ | 1 | 200,000 | 1 | 100,000 | - | - |
| **รวม** | | **8** | **990,000** | **3** | **170,000** | **1** | **47,590** |

77

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 จํานวน 112 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 27,522,072.71บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.88 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.แผนงานอุตสาหกรรมและ  การโยธา | 82 | 112,745,200 | 53 | 27,526,700 | 71 | 27,326,750 |
|  | 2.แผนงานเคหะและชุมชน | 7 | 11,989,000 | 5 | 752,200 | 3 | 195,322.71 |
| **รวม** | | 89 | 124,734,200 | 58 | 28,278,900 | 74 | 27,522,072.71 |

ต

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 จํานวน 6 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 16,021,000 บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผนงาน | โครงการใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 750,000 | 2 | 350,000 | 1 | 300,000 |
| 2.แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 350,000 | 1 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| **รวม** | | 4 | 1,100,000 | 3 | 430,000 | 2 | 380,000 |

78

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 จํานวน 23 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 625,000 บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.แผนงานการเกษตร | 8 | 185,000 | 7 | 140,000 | - | - |
| 2.แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 440,000 | 2 | 90,000 | 1 | 50,000 |
| 3.แผนงานสาธารณสุข | 2 | 50,000 | - | - | - | - |
| **รวม** | | 13 | 625,000 | 9 | 230,000 | 1 | 50,000 |

สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

1) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 จํานวน 13 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 3,280,000 บาท  
 2) มีการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน  (บาท) |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 13 | 3,280,000 | 10 | 1,020,000 | 6 | 804,511 |
| **รวม** | | **13** | **3,280,000** | **10** | **1,120,000** | **6** | **804,511** |

79

เป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่นำมาดำเนินการในปี 2566 ซึ่งมีลักษณะ**ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ** ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์  บริการสาธารณะ | รายการครุภัณฑ์  บริการสาธารณะ | งบประมาณ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย |
| 1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อล้อวัดระยะทาง  จำนวน 3 อัน | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 2 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อเทปวัดระยะทาง  จำนวน 3 อัน | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 3 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน  จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 4 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน  4 จังหวะขนาด 6.5 แรงม้า  จำนวน 2 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | 28,000 |
| 5 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยา 3 สูบ  ขนาด 1 นิ้ว | 20,000 | 20,000 | 18,600 |
| 6 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสายสะพายหลัง 4 จังหวะ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 2 ตัว | 30,000 | 30,000 | 28,000 |

80

เป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่นำมาดำเนินการในปี 2566 ซึ่งมีลักษณะ**วัสดุบริการสาธารณะ** ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **ประเภทวัสดุ**  **บริการสาธารณะ** | **รายการวัสดุ**  **บริการสาธารณะ** | **งบประมาณ**  **ในแผนฯ**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **ในข้อบัญญัติ**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายงบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1 | แผนงานการศึกษา | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ ) | 2,500,000  (เงินอุดหนุนทั่วไป)  100,000  ( งบ อบต. ) | 2,400,000 | 2,473,014.47 |
| 2 | แผนงานการศึกษา | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | (2) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็ก  เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  อบต.หินเหล็กไฟ | 550,000  (เงินอุดหนุนทั่วไป)  50,000  ( งบ อบต. ) | 500,000 | 437,391.60 |
| **รวม** | | | | **3,200,000** | **2,900,000** | **659,409.72** |

81

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างดำเนินการ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยลุงเกื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน | 460,800 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านพี่ดำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ | 113,800 |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ 2  บ้านวังโบสถ์ | 497,800 |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3  บ้านหนองนกน้อย | 498,800 |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยพรสวรรค์ 3 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา | 334,500 |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย7 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า | 380,000 |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ | 498,900 |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเขาจมดง (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง | 498,800 |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยต้นมะม่วง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ | 496,700 |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาโบราณ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง | 43,600 |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเสริมสุข หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง | 169,000 |
| 12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอำนวยผล หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง | 179,000 |

82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 1 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง | 235,000 |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยู ขนาดปากภายในกว้าง 0.30 เมตร ความลึกท้องเฉลี่ย 0.45 เมตร ซอยสันติสุข หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ | 496,000 |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสระหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11  บ้านตอเกตุ | 495,700 |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสามพันนาม – หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม | 491,800 |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยพลประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา | 489,800 |
| 18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ | 203,800 |
| 19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหลังวัดหนองขอน หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ | 342,900 |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านป้าชูถึงสระจ่าสำเนียง(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่16 บ้านหนองตาแววพัฒนา | 498,800 |

83

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านมอญ-หนองเหียง หมู่ 1 | 1,431,900 |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก  ซอยหนองรี หมู่ 2 | 1,313,000 |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งหอถังแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม.สูง 30 เมตร และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ซอยหนองหมี | 1,242,900 |
| 24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | 880,700 |
| รวมงบประมาณ | | | | 12,294,000 |

84

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  (บาท) | งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566  (บาท) | ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย  (บาท) | ปัญหา/อุปสรรค |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน | 3,540,000 | 496,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ 2 บ้านวังโบสถ์ | 3,540,000 | 498,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยสัมพันธวงศ์ 2  (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ 3 | 225,000 | 221,600 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยเจริญดี หมู่ 3 | 2,790,000 | 284,700 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยสังข์ทอง หมู่ 4 | 210,800 | 212,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 6 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยตาส่ง หมู่ 5 | 744,000 | 496,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 7 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยสามัคคีธรรม  หมู่ 6 บ้านหนองซอ | 645,000 | 499,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 8 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองเหียง-หัวหิน หมู่ 7 | 970,000 | 588,100 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |

85

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  (บาท) | งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566  (บาท) | ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย  (บาท) | ปัญหา/อุปสรรค |
| 9 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เจาะบ่อบาดาล ซอย 1 หนองเสือดำ หมู่ 8  บ้านหนองเสือดำ | 205,000 | 205,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 10 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยไร่แลนด์ 6 หมู่ 9 | 780,000 | 341,900 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 11 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยอำนวยผล 4/7  หมู่ 9 | 696,000 | 56,900 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 12 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยอำนวยผล 4/4  หมู่ 9 | 1,307,200 | 97,900 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 13 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างรางระบายน้ำ  คอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยสันติสุข  หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ | 2,000,000 | 497,700 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 14 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตะเภา-ดอนมะกอก หมู่ 11  บ้านตอเกตุ | 580,000 | 407,700 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |

86

**งบประมาณ ปี 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  (บาท) | งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566  (บาท) | ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย  (บาท) | ปัญหา/อุปสรรค |
| 15 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยคอกวัว หมู่ 12  บ้านสามพันนาม | 1,736,000 | 495,500 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 16 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรถนน  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยโชคพัฒนา หมู่ 13 | 2,074,000 | 416,600 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 17 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจริญสุข หมู่ 14  บ้านหนองสมอ | 1,950,000 | 497,800 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 18 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย พูลสุข หมู่ 15  บ้านหนองขอนเหนือ | 1,950,000 | 1,770,600 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 19 | ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านป้าชู –สระจ่า  สำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 16  บ้านหนองตาแววพัฒนา | 3,662,800 | 498,800 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| รวม | | | | 29,605,800 | 8,581,800 | - | - |

87

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

------------------------

**4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

ผลจากการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ ความสําเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 และระบุจํานวนโครงการ/ จํานวนเงิน (บาท) โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจํานวนโครงการ/จํานวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ต้องมีการดําเนินการจริง และระบุจํานวนโครงการ/จํานวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (2566) | | โครงการใน  ข้อบัญญัติฯ | | ดําเนินการจริง | |
| จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) | จํานวน  โครงการ | จํานวนเงิน (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคนและสังคม | 87 | 20,612,000 | 29 | 16,798,000 | 27 | 15,430,494.68 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 990,000 | 3 | 170,000 | 1 | 47,590 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 245 | 166,634,000 | 77 | 36,860,700 | 70 | 30,285,047 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 10 | 16,021,000 | 3 | 430,000 | 2 | 380,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 24 | 625,000 | 9 | 230,000 | 1 | 50,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านความปลอดภัย  ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน | 13 | 3,080,000 | 10 | 1,120,000 | 6 | 804,511 |
| **รวม** | 387 | 166,062,200 | 131 | 55,608,700 | 107 | 46,997,642.68 |

88

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์  บริการสาธารณะ | รายการครุภัณฑ์  บริการสาธารณะ | งบประมาณ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย |
| 1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อล้อวัดระยะทาง  จำนวน 3 อัน | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 2 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อเทปวัดระยะทาง  จำนวน 3 อัน | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 3 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน  จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 4 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน  4 จังหวะขนาด 6.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | 30,000 | 30,000 | 28,000 |
| 5 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยา 3 สูบ  ขนาด 1 นิ้ว | 20,000 | 20,000 | 18,600 |
| 6 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสายสะพายหลัง 4 จังหวะ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 2 ตัว | 30,000 | 30,000 | 28,000 |
| รวม | | | | 291,500 | 291,500 | 286,100 |

**วัสดุบริการสาธารณะ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์  บริการสาธารณะ | รายการครุภัณฑ์  บริการสาธารณะ | งบประมาณ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) | งบประมาณ  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2566 | ผลการดำเนินงาน/  เบิกจ่าย |
| 1 | แผนงานการศึกษา | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ ) | 2,500,000  (เงินอุดหนุนทั่วไป)  100,000  ( งบ อบต. ) | 2,400,000 | 2,473,014.47 |
| 2 | แผนงานการศึกษา | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | (2) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  อบต.หินเหล็กไฟ | 550,000  (เงินอุดหนุนทั่วไป)  50,000  ( งบ อบต.) | 500,000 | 438,391.60 |
| รวม | | | | 3,200,000 | 2,900,000 | 2,911,406.07 |

89

(1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2566 จํานวน...387.......โครงการ ครุภัณฑ์ วัสดุ บริการสาธารณะ จำนวน 9 รายการ(หรือทุกรายการทั้งหมด) รวม 396 โครงการ นําไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
จํานวน..140...โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ...35.35..เปอร์เซ็นต์  
**4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**4.2.1 ข้อสังเกต**

1 ) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การใช้ จปฐ.ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนที่ได้ในภาพรวม มีจำนวนน้อยมาก

**4.2.2 ข้อเสนอแนะ**

1) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนําไปจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

2) กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟนั้น ควรพิจารณา ดําเนินการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2566-2570 มาดําเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อนจึงดําเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กําหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ

4.การก่อสร้างถนนที่มีการเชื่อมรอยต่อควรมีการวางท่อระบายน้ำพร้อมกันไปด้วยจะได้ไม่ต้องทำเพิ่มเติมทีหลังซึ่งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณมากขึ้นกว่าเดิม